

RECAP

ICCA 2024
HONG KONG

NGÀY 1 - 6/5/2024





THÀNH VIÊN CỦA ADR VIETNAM CHAMBERS TẠİ ĐẠI HỘI ICCA (ICCA CONGRESS) 2024

Tuần trước, các thành viên của ADR Vietnam Chambers, Trọng tài viên Nguyễn Mạnh Dũng và Trợ lý Trọng tài viên Hà Mỹ Linh đã tham gia Đại hội của Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế (ICCA) lần thứ 26 tại Hồng Kông từ ngày 5/5 – 8/5/2024. Hội nghị năm nay, với chủ đề '**Trọng tài Quốc tế: Nỗ Lực của Con Người**', đã thu hút hơn 1400 người hành nghề trọng tài từ khắp nơi trên thế giới, đánh dấu đây là sự kiện trọng tài lớn nhất trong lịch sử 26 lần đại hội của ICCA.



NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA ĐẠI HỘI

Ngày thứ nhất được bắt đầu với phần trình bày của Giáo sư Bryant G. Garth, mang tựa đề 'Khám phá tính Nhân Văn của Trọng tài Quốc tế: Đạo Đức trước đây và Bây Giờ'. Phần trình bày của Giáo sư Garth tập trung vào các nền tảng đạo đức đã ảnh hưởng đến sự phát triển của trọng tài quốc tế. Tiếp nối sau đó là sáu phiên thảo luận về vai trò của trọng tài viên và các nguyên tắc đạo đức ảnh hưởng đến việc quyết định kết quả trọng tài. Ngoài ra, các cuộc thảo luận cũng đi sâu vào các yếu tố xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến các phương pháp tranh tụng, điều hành, cách diễn giải và thực tiễn trọng tài quốc tế.



PHIÊN THẢO LUẬN 2

Phiên số 2 với chủ đề “Trọng tài viên” với sự tham gia của Thẩm phán Mimmie Chan, Neil Kaplan CBE KC SBS, V K Rajah SC, Aisha Abdallah, Chris Campbell, Elliott Geisinger. Nội dung chính của phiên thảo luận xoay quanh tiêu chuẩn, vị trí, vai trò, trách nhiệm của trọng tài viên trong quá trình tố tụng trọng tài hiện nay, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo công lý cho các bên.

PHIÊN THẢO LUẬN 3

Phiên số 3 do bà Patricia Saiz González điều phối và có sự góp mặt của các diễn giả Sehila Ahuja, Curtis Fung, GS. Stavros Brekoulakis, Anna Howard, Rachel Cahill-O'Callaghan, Henry Forbes Smith KC và Thẩm phán Dominique Hascher. Phiên thảo luận xoay quanh các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của hội đồng trọng tài, tập trung vào nền tảng văn hóa, các khía cạnh về lòng tin và sự không thiên vị.



PHIÊN THẢO LUẬN 5

Phiên số 5 do Andrés Jana điều phối và sự tham gia của diễn giả Thẩm phán Fatima Faisal Hubail của Ba rãnh, Thẩm phán Judith Prakash của Singapore, Thẩm phán Xi Xiangyang của Trung quốc tập trung về cách thức tòa án giải thích và áp dụng Công ước New York và vai trò của thẩm phán và người hành nghề. Bên cạnh đó, một số vấn đề khác bao gồm tính nhất quán và thống nhất của trọng tài, khả năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài giữa các hệ thống pháp luật và tác động của chúng với pháp luật nội địa.

PHIÊN THẢO LUẬN 6

Phiên 6 với chủ đề “Văn hóa, Bản địa hóa và Chủ nghĩa khu vực” dưới sự điều phối của bà Evgeniya Goriatcheva (Cố vấn pháp lý tại Tòa Trọng tài Thường trực PCA) và sự góp mặt của các diễn giả Mohamed S Abdel Wahab, Won Kidane, Ruth Teitelbaum, Fei Lu, Giorgio F. Colombo tập trung phân tích các tác động từ sự khác biệt về văn hóa của những người tham gia tố tụng trọng tài đối với thủ tục tố tụng trọng tài, lựa chọn trọng tài viên, kết quả của vụ việc. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề nổi bật như việc thống nhất về quy trình thủ tục liệu tăng tính hiệu quả của hoạt động trọng tài hay làm thế nào để nâng cao sự nhận diện và am hiểu văn hóa của người hành nghề sẽ được các diễn giả trình bày trong tham luận của mình.



ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN TỚI VIỆT NAM

Theo thống kê của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), năm 2023, VIAC thụ lý giải quyết 427 vụ việc.[1] Theo báo cáo của Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) năm 2022, Việt Nam cũng là một trong những top users của SIAC. Năm 2023, SIAC cũng có 22 vụ tranh chấp mà các bên là Việt Nam và 2 trong số đó là trọng tài khẩn cấp.[2]

Theo thống kê của Bộ tư pháp năm 2023, Việt Nam có gần 1000 Trọng tài viên và 100 Hoà giải viên.[3] Trong đó tại VIAC hiện có 198 Trọng tài viên bao gồm 162 Trọng tài viên Việt Nam và 36 Trọng tài viên nước ngoài đến từ các hệ thống pháp luật như Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore.[4] Theo thống kê năm 2023, top 3 những trọng tài viên tại SIAC đến từ Singapore, Anh và Úc, thuộc hệ thống thông luật.[5] Trong khi đó, hầu hết trọng tài viên Việt Nam là những thẩm phán, luật sư quen thuộc với việc tranh tụng tại tòa án theo hệ thống dân luật.



Theo đó, những chủ đề được thảo luận tại các Phiên thảo luận 2,3,5 và 6 sẽ thực sự hữu ích đối với người hành nghề trọng tài tại Việt Nam. Bởi lẽ Quy tắc vàng (Golden Rule) trong lĩnh vực Trọng tài vẫn là các bên tranh chấp phải hiểu rõ Hội đồng trọng tài của mình (**Know your Tribunal!**). các diễn giả của các phiên thảo luận tới từ các nền tài phán khác nhau với giữ các vai trò khác nhau như luật sư, trọng tài viên, thẩm phán đến từ hệ thống thông luật và dân luật đưa ra cái nhìn khác nhau về vai trò, trách nhiệm của một trọng tài viên và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định của hội đồng trọng tài, như văn hóa, lòng tin và sự không thiên vị. Bên cạnh đó, những thảo luận liên quan đến việc công nhận Thỏa thuận trọng tài và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài theo Công ước New York ở những quốc gia khác nhau như Singapore, Trung Quốc và Hồng Kông và việc giải thích về trật tự công ở mỗi thẩm quyền tài phán khác nhau. Tuy nhiên điểm chung khác biệt giữa các quốc gia này và Việt Nam là việc sử dụng “trật tự công cộng” thay vì “nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”. Và không thể không kể đến sự khác biệt về văn hoá và hệ thống pháp luật giữa luật sư và trọng tài viên cũng là điều không thể bỏ qua đối với không chỉ luật sư mà còn với trọng tài viên để có thể điều chỉnh cách hành xử trong quá trình tố tụng trọng tài sao cho phù hợp.

[1] VIAC, Báo cáo thường niên 2023

[2] SIAC, Báo cáo thường niên 2023, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/04/SIAC_AR2023.pdf

[3] Báo cáo nội bộ của Bộ Tư pháp

[4] Vũ Thị Hằng, “Arbitration at VIAC – Effective Dispute resolution method for business”, 23/2/2023

[5] SIAC, Báo cáo thường niên 2023, https://siac.org.sg/wp-content/uploads/2024/04/SIAC_AR2023.pdf

LỜI CẢM ƠN

ADR VIETNAM CHAMBERS

Độc giả có thể theo dõi các bản tin tương lai của chúng tôi tại website hoặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Cảm ơn độc giả đã dành thời gian
đọc Bản tin!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI: _____

 dzung.nguyen@adr.com.vn

 <https://adr.com.vn/en/>

DỊCH VỤ CỦA
ADR VIỆT NAM CHAMBERS



TRỌNG TÀI VỤ VIỆC



HOÀ GIẢI VỤ VIỆC



THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI



NHÂN CHỨNG
CHUYÊN GIA



DỊCH VỤ TƯ VẤN



NGHIÊN CỨU
& ĐÀO TẠO

Chịu trách nhiệm về nội dung: Nguyễn Mạnh Dũng,
Chịu trách nhiệm về thiết kế: Hà Mỹ Linh